

Số: 496/BC-UBND

Quảng Điền, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Phần thứ I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ ba tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025 và thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025. Tình hình kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; tình hình trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; biến động của giá cả bất động sản, giá vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện; tình hình thời tiết ngày càng diễn biến bất lợi... đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách và đạt được một kết quả như sau:

A. Về thu ngân sách: (có Phụ lục số 01 kèm theo)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (qua cân đối ngân sách) ước 650 tỷ đồng, đạt 97% so với dự toán huyện giao và 79% so thực hiện cùng kỳ năm trước; trong đó:

I. Thu nội địa: Đạt 118 tỷ đồng, bằng 57% dự toán tỉnh giao và bằng 41% so với năm trước. Cụ thể như sau:

1. Thu từ kinh tế ngoài quốc doanh đạt 96% so với dự toán tỉnh giao và chỉ tiêu của huyện giao đầu năm.

2. Tiền sử dụng đất (đạt 42% so với dự toán điều chỉnh), phí trước bạ (đạt 81%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 50%) đều không đạt so với dự toán đầu năm. Các nguồn thu này giảm rất nhiều so với năm trước là vì thị trường bất động sản đóng băng, sức mua bán, giao dịch đất chững lại, có một số giao dịch

mua bán không xảy ra và đấu giá đất có nhiều nơi không có người tham gia. Người dân vẫn còn khó khăn trong công việc sản xuất, kinh doanh, do đó nhu cầu cho việc mua sắm xe máy, ô tô cũng giảm mạnh. Trong khi đó, các khoản thu có nguồn thu thấp thì đạt và đạt cao gồm: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 226%; tiền thuê đất đạt 170%, thu khác ngân sách 243%; thu hoa lợi công sản và quỹ đất xã đạt 146%.

3. Thu phí, lệ phí không đạt so với dự toán huyện giao đầu năm, trong đó phí và lệ phí đạt thấp, bằng 51% dự toán năm.

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên vượt so với dự toán tỉnh giao đầu năm và tập trung là bổ sung có mục tiêu về hỗ trợ cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Tý, chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh bổ sung, tăng cường cơ sở chất ngành giáo dục - đào tạo, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.

Tóm lại, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 nhìn chung không đạt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra từ đầu năm. Như vậy, năm 2023 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước hụt khoảng 9,5 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện 8,5 tỷ đồng; ngân sách xã 01 tỷ đồng.

Riêng thu tiền đấu giá quyền sử dụng đạt thấp so với dự toán, UBND huyện đã trình HĐND huyện điều chỉnh giảm đầu tư công và thực hiện mục tiêu lường thu để điều hành chi, chủ yếu chi cho trả nợ công trình, đền bù giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch tạo quỹ đất đấu giá, hỗ trợ xi măng cho bê tông hóa giao thông nông thôn.

Để đảm bảo tính cân đối ngân sách và bù hụt thu ngân sách, UBND huyện đã đề ra một số biện pháp và hướng xử lý như tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 tại Công văn số 901/UBND ngày 10/5/2023; Thông báo số 205/TB-UBND ngày 08/11/2023 về kết luận tại cuộc họp bàn phương án chống thất thu thuế năm 2023. Trong những tháng cuối năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục thuế khu vực Hương Điền phối hợp với các đơn cơ quan liên và các địa phương tập trung rà soát, thống kê các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nấu ăn tiệc cưới, dịch vụ xe ô tô chở khách; kiểm tra, giám sát việc quản lý thu thuế xây dựng ở nhà tư nhân trên địa bàn, các khoản nợ thuế như: Công ty Cổ phần công trình giao thông (6,4 tỷ đồng), đồng thời chỉ đạo kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế và Tổ chống thất thu thuế hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Mặt khác, đang đề nghị Sở Tài chính,

UBND tỉnh hỗ trợ một phần hụt thu ngân sách huyện (dự kiến từ 3 - 5 tỷ đồng) và phần còn lại sẽ bố trí nguồn dự phòng ngân sách huyện để bù hụt thu sau khi nỗ lực kết quả thu ngân sách năm 2023 và số bổ sung hụt thu từ ngân sách tỉnh.

B. Về chi ngân sách (có Phụ lục số 02 kèm theo)

Dự toán chi ngân sách địa phương qua cân đối ngân sách năm 2023 được HĐND huyện thông qua là 653 tỷ đồng, ước thực hiện là 642 tỷ đồng, bằng 98% so với dự toán.

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm chi chương trình mục tiêu), đạt 89%, do thu tiền đất không đạt theo dự toán và nguồn chi này chủ yếu từ nguồn vốn chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh bổ sung và chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn kinh phí chuyển nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang. Riêng phần thu tiền cấp quyền sử dụng đất của huyện tập trung chi cho trả nợ công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đền bù giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch tạo quỹ đất đấu giá, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng phát triển vườn mẫu, hỗ trợ xi măng cho bê tông hóa giao thông nông thôn, duy tu, bảo dưỡng trường lớp học.

2. Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học công nghệ và môi trường

Ước thực hiện cả năm 60,7 tỷ đồng, bằng 94% so với dự toán. Đây là khoản chi khá quan trọng nhằm đảm bảo các hoạt động cho khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cơ cấu kinh tế phát triển nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao,...; chi hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng các mô hình về khoa học công nghệ trên địa bàn, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, thực hiện các dịch vụ công ích trên địa bàn. Tuy nhiên, chi cho sự nghiệp này không đạt, do một số hạng mục bố trí từ tiền sử dụng đất.

3. Chi sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội ước thực hiện cả năm đạt 101% so với dự toán đầu năm. Tập trung vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đảm bảo xã hội; trợ cấp Tết cho các gia đình chính sách; thực hiện các chính sách mới của Chính phủ về an sinh xã hội trên; mua sắm trang thiết bị phụ vụ cho công tác cải cách hành chính huyện, xã.

4. Chi quản lý hành chính, bao gồm khối Đảng và Mặt trận Đoàn thể so với dự toán huyện giao đạt 101%. Các khoản chi hành chính hầu hết đều đạt dự toán được giao. Trong năm 2023, bổ sung một số khoản chi như suu tâm, biên

soạn “Dư địa chí” Quảng Điền, hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số các thôn, hệ thống thông tin quản lý trang trại, bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc cho các cơ quan, đơn vị, tăng kinh phí một số chính sách, chế độ, bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất.

5. Chi Quốc phòng-An ninh của địa phương bằng 130% dự toán huyện giao. Nhìn chung, việc thực hiện vượt dự toán chi cả năm là chủ yếu tập trung chi cho công tác diễn tập phòng thủ cấp xã, kinh phí huấn luyện dân quân biển và dân quân bình chủng năm 2023, mở lớp đào tạo đối tượng 4 trên địa bàn huyện, tỉnh bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác của Ban chỉ huy quân sự huyện, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, chi hỗ trợ tuyển quân, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo mật, sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra điểm các đơn vị dự bị động viên, công tác xây dựng lực lượng vũ trang, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương và tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn.

6. Chi khác của ngân sách, dự bị phí, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương mới và chính sách an sinh xã hội, bao gồm hỗ trợ hoạt động phát sinh ngoài dự toán cho các đơn vị liên quan,... Tiết kiệm chi thường xuyên được cân đối vào nguồn cải cách tiền lương của huyện, riêng tiết kiệm thêm 10% chi thường cân đối vào nguồn cải cách tiền lương.

7. Chi bổ sung ngân sách xã vượt so với dự toán 157%. Tập trung chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diễn tập phòng thủ cấp xã, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, trợ cấp cho một số cán bộ xã thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng của mưa bão 10 tháng đầu năm 2022, hỗ trợ các địa phương kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, hỗ trợ về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, hỗ trợ nhà ở cho người có công, tăng kinh phí bổ sung các chế độ, chính sách bổ sung trong năm.

C. Công tác quản lý ngân sách xã, thị trấn

I. Về thu ngân sách xã (có Phụ lục số 03 kèm theo)

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn đạt 97% dự toán giao đầu năm và bằng 69% so với năm 2022. Tổng thu năm 2023 không đạt, do các khoản thu từ nguồn phân chia như: Thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ không đạt so với dự toán đầu năm. Mặt khác nhờ từ nguồn thu bổ sung từ ngân

sách cấp trên, như bổ sung các chính sách, chế độ, hỗ trợ có mục tiêu,..., và thu cố định tại xã đạt khá (140%).

II. Về chi ngân sách xã (có Phụ lục số 03 kèm theo)

Tổng chi ngân sách xã ước đến cuối năm đạt 89% so với dự toán và bằng 59% so với thực hiện năm 2022. Kết cấu các loại chi đều đạt, riêng chi đầu tư phát triển giảm mạnh so với năm trước do nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp, các chỉ tiêu còn lại cơ bản hoàn thành dự toán chi được giao.

Về công tác lập và chấp hành quyết toán ngân sách: Nhìn chung các xã, thị trấn đã thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách theo luật định. Tuy nhiên, chất lượng chưa cao, thời gian không đảm bảo. Việc điều hành ngân sách một số xã chưa thật sự quan tâm, chưa bám dự toán được duyệt để thực hiện gây lúng túng, mất cân đối giữa thu và chi; về thực hiện chế độ, định mức và công tác kế toán còn một số hạn chế, vì vậy phải từng bước có kế hoạch đưa công tác quản lý tài chính đi vào nề nếp để thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phần thứ II

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN NĂM 2024

Năm 2024 là năm tiếp tục thực hiện của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 và năm áp chót thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Do vậy dự toán thu - chi ngân sách năm 2024 được tính trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2023, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và một số định hướng của Trung ương, Tỉnh về lập dự toán ngân sách năm 2024, nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy cấp huyện, xã, các hoạt động sự nghiệp và an ninh-quốc phòng trên địa bàn.

A. Những nguyên tắc và định hướng việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024

1. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 tích cực và vững chắc, đảm bảo thu đủ, thu đúng theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. Tăng cường khai thác và bồi dưỡng nguồn thu, có biện pháp, tạo cơ chế thông thoáng để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tăng cường công tác chống thất thu thuế.

2. Dự toán chi trước hết cần ưu tiên cho đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nông, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đầu tư hạ tầng thiết yếu các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, dành một phần vốn để đầu tư xây dựng chương trình kiến thiết thị chính huyện, xã và thực hiện chương trình mục tiêu, kế hoạch đầu tư công đã đề ra.

Trong chi thường xuyên cần quan tâm đúng mức chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đảm bảo xã hội, chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý trong xây dựng cơ bản, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm trong sản xuất và trong tiêu dùng, tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí khoán chi tiêu hành chính và sự nghiệp công lập.

3. Thực hiện phân chia tỷ lệ % theo hướng tích cực đối với các xã, thị trấn, các khoản thu huyện hưởng 100% theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản cho cấp xã đối với vốn ngân sách. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của cấp mình.

B. Tình hình lập và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024

I. Về dự toán thu ngân sách (có Phụ lục số 4 kèm theo)

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 757,1 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 253,6 tỷ đồng, bằng 105% dự toán tỉnh giao; thu bổ sung ngân sách tỉnh là 459,6 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán năm 2023.

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thì thu ngân sách huyện, xã được hưởng là 693,7 tỷ đồng.

II. Về dự toán chi ngân sách (có Phụ lục số 5, 6, 7, 8, 9 kèm theo)

Thực tế, nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện, xã khá nhỏ và không tăng mấy nên phần lớn phải nhờ bổ sung của ngân sách tỉnh. Song yêu cầu chi năm 2024 tương đối lớn, đây là khó khăn cho việc cân đối ngân sách và bảo đảm các nhiệm vụ chi để thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Cụ thể như sau:

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024: 693,7 tỷ đồng, tăng 15% so với dự toán năm 2023 và bằng 108% so với ước thực hiện năm 2023, gồm:

1. Dự toán chi ngân sách huyện 554,8 tỷ đồng, chiếm 80% tổng chi, tăng 12,8% so với dự toán năm 2023.

2. Dự toán chi cân đối ngân sách các xã, thị trấn 138,8 tỷ đồng, chiếm 20% tổng chi, tăng 12,6% so với dự toán năm 2023.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 229 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất và vốn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh bổ sung có mục tiêu theo tiêu chí tại Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh 172 tỷ đồng, kiến thiết thị chính có mục tiêu và các nguồn vốn khác có mục tiêu tỉnh 57 tỷ đồng (ở lĩnh vực này chưa tính các chương trình mục tiêu Quốc gia và một số chương trình khác).

- Chi thường xuyên 464 tỷ đồng; trong đó chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện, xã là 254 tỷ đồng, chi sự nghiệp kinh tế 26 tỷ đồng, dự phòng phí 9,9 tỷ đồng.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND huyện kính trình HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 như đã nêu ở trên để làm cơ sở điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong năm cho từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện, các đơn vị khác trên địa bàn huyện, phân bổ dự toán ngân sách cho các xã, thị trấn và công khai dự toán đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành ngân sách, nếu tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2024 khó đạt được dự toán Hội đồng nhân huyện giao đầu năm, đề nghị căn cứ tiến độ thu và dự kiến khả năng thu để chủ động sắp xếp bố trí lại giảm vốn đầu tư công đối với một số công trình, dự án chưa thật sự cấp bách để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách địa phương.

C. Những biện pháp cơ bản nhằm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

I. Về thu ngân sách

1. Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng; động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập nội bộ từ các ngành sản xuất chủ yếu như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại có giá trị sản lượng lớn và các ngành khác.

2. Tích cực bồi dưỡng và khai thác nguồn thu. Đảm bảo tăng thu ngân sách trên địa bàn theo chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đề ra.

3. Tranh thủ các nguồn viện trợ của các tổ chức Quốc tế và sự hỗ trợ của các Ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức và cá nhân. Sử dụng có hiệu quả các nguồn

vốn tín dụng ưu đãi, tạo nguồn lực tài chính để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

4. Phát huy nội lực để tích cực huy động nguồn vốn đối ứng nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi trên địa bàn nhằm góp phần hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

5. UBND các xã, thị trấn và ngành Thuế chỉ đạo các đội thuế, rà soát đối tượng kinh doanh dịch vụ để lên bộ thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp; đồng thời tập trung rà soát, thống kê các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nấu ăn tiệc cưới, dịch vụ xe ô tô chở khách; kiểm tra, giám sát việc quản lý thu thuế xây dựng ở nhà tư nhân trên địa bàn; kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế và Tổ chống thất thu thuế hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Nắm chắc nợ đọng năm 2023 chuyển sang, phần đấu thu nợ đọng và phí môn bài cơ bản xong trong tháng 01/2024.

II. Về chi ngân sách

1. Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách đã được lập trong dự toán, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và tiết kiệm. Bố trí chi trong phạm vi nguồn thu chắc chắn (các khoản phát sinh khi có chủ trương, kế hoạch của tỉnh), không bố trí các khoản chi chưa có nguồn. Ngân sách chỉ xem xét những nhiệm vụ chi đột xuất và nhu cầu chi lớn. Các trường hợp còn lại các ngành, các xã, thị trấn phải bố trí sắp xếp trong dự toán kinh phí đã được giao.

2. Các ngành liên quan phối hợp với đơn vị dự toán, các xã, thị trấn tiến hành lập dự toán quý I và tháng 01/2024 để giải quyết chi lương, các khoản chi cho công việc nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy cấp huyện, xã, thị trấn.

3. Quyết định sớm dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn, phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp huyện khi có quyết định giao dự toán ngân sách của tỉnh trên địa bàn huyện và thông qua kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện, tạo điều kiện chủ động bố trí công việc của từng cấp và từng ngành.

III. Các biện pháp liên quan

1. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đảm bảo quản lý chặt chẽ

hoạt động thu, chi ngân sách, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia hoàn thành.

2. Thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn và các đơn vị dự toán đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ kết hợp với công khai thu, chi tài chính, nhằm uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong quản lý tài chính, ngân sách.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp mình.

Những mục tiêu và nhiệm vụ công tác tài chính, ngân sách và dự toán ngân sách hết sức quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. UBND huyện kính trình HĐND huyện phương án thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phân bổ dự toán chi ngân sách cho từng đơn vị dự toán cấp huyện, bổ sung cân đối từ ngân sách huyện cho cấp xã và kính đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo